



ความรุนแรงในครอบครัวและวีซ่าคู่ครอง (Family Violence and Partner Visas)

ผู้ถือวีซ่าพาร์ทเนอร์

ไม่จำเป็นต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่โหดร้ายทารุณเพื่อที่จะได้พำนักอยู่ในออสเตรเลีย

ในออสเตรเลีย การใช้ความรุนแรงในบ้านและครอบครัวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

พาร์ทเนอร์ สมาชิกในครอบครัว หรือใครก็ตามในชุมชนจะคุกคามสถานภาพวีซ่าของคุณไม่ได้

ถ้าคุณถือวีซ่าพาร์ทเนอร์ชั่วคราว (ชั้นคลาส 309 หรือ 820) หรือวีซ่าสมรสในอนาคต (ชั้นคลาส 300)

และประสบความรุนแรงในครอบครัว และความสัมพันธ์ของคุณได้สิ้นสุดลง

มีบทบัญญัติในกฎหมายเข้าเมืองออสเตรเลียที่อนุมัติให้คุณยังคงเดินเรื่องขอวีซ่าพาร์ทเนอร์ถาวร (ชั้นคลาส 100 หรือ 801) ต่อไปได้

ถ้าคุณหรือบุคคลที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย โปรดโทรแจ้งตำรวจที่หมายเลข **000**

เจ้าหน้าที่ตำรวจในออสเตรเลียให้ความปลอดภัยและไว้วางใจได้

หากต้องการคำปรึกษาและข้อมูลฟรีซึ่งสงวนเป็นความลับ โปรดโทร 1800RESPECT ที่ **1800 737 732**

ถ้าคุณต้องการล่ามฟรี โปรดโทร **131 450**

รัฐบาลออสเตรเลียไม่อดทนต่อการใช้ความรุนแรงในบ้านและในครอบครัว ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม

การใช้ความรุนแรงในบ้านและในครอบครัวเป็นอาชญากรรม

บุคคลที่ใช้ความรุนแรงในบ้านหรือในครอบครัวอาจถูกลงโทษจำคุก ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นชายหรือหญิง

การใช้ความรุนแรงในบ้านและในครอบครัวคือการปฏิบัติหรือการคุกคามที่มุ่งที่จะควบคุมคู่ครองโดยการกระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหวาดกลัวในความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของตนเอง

ในออสเตรเลีย

ผู้ใดก็ตามที่ประสบกับความรุนแรงในบ้านและครอบครัวสามารถรับความช่วยเหลือได้จาก บริการช่วยเหลือสนับสนุน

คุณมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าสถานภาพวีซ่าหรือสถานภาพการเข้าเมืองของคุณจะเป็นแบบไหน

ไม่ว่าความสัมพันธ์จะสิ้นสุดหรือไม่ก็ตาม – คุณมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือได้

1800RESPECT เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถูกระงับทางเพศ การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและบ้าน

บริการนี้ให้คำปรึกษาและข้อมูลฟรีทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ ผู้ให้คำปรึกษาจะรับฟังเรื่องราวของคุณ ตอบคำถาม และส่งตัวคุณไปยังบริการช่วยเหลืออื่นๆ ในท้องถิ่นที่คุณพำนักอยู่

โทร **1800 737 732** หรือไปที่เว็บไซต์ **1800RESPECT** ที่ www.1800RESPECT.org.au

คุณต้องการล่ามไหม?

โปรดโทรไปที่บริการแปลและล่าม (**Translating and Interpreting Service**) (TIS) ที่หมายเลข **131 450**. TIS

สามารถช่วยคุณติดต่อไปยังบริการอื่นๆได้ แต่อย่างไรก็ตาม TIS ไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา

คุณไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์และการสนทนาจะถูกเก็บเป็นความลับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวถ้าคุณมีวีซ่า:

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในประเทศ (**Department of Home Affairs**) ที่ www.homeaffairs.gov.au